

Những năm qua, cuộc thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật" do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức đã trở thành sân chơi lý thú, bổ ích dành cho các em học sinh khối THCS. Thành công của cuộc thi không chỉ là số lượng sản phẩm đạt giải mỗi năm mà là sự nhiệt tình, tinh thần chủ động, niềm say mê nghiên cứu khoa học của học sinh. Chính sự tự tin, sáng tạo của các em đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người và tạo cho phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật có sức lan tỏa sâu rộng.

Sau 4 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 100 dự án tham gia trong đó 20 dự án đạt giải cấp tỉnh, 4 dự án tham dự cấp quốc gia. Năm học 2016 - 2017, hoạt động nghiên cứu khoa học của thành phố tiếp tục gặt hái nhiều thành công với 8 dự án đạt giải cấp tỉnh, 2 dự án đạt giải cấp quốc gia. Cuộc thi năm nay thu hút học sinh của 19 trường tham gia với 25 dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã đem đến cuộc thi nhiều màu sắc của cuộc sống. Có dự án về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và hành vi, có dự án thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe hoặc khoa học trái đất, môi trường... Tính thực tế, tính ứng dụng cao của các dự án được đánh giá cao vì khả thi trong ứng dụng, giúp định hướng giá trị đạo đức của học sinh hiện nay, giúp cải thiện môi trường, giảm sức lao động và trợ giúp cải thiện sức khỏe. Điều gây ấn tượng ở cuộc thi năm nay là các em học sinh hoàn toàn chủ động thuyết trình với khách tham quan gian hàng. Khi gặp các câu hỏi khó, các em vẫn bình tĩnh để giải thích và sẵn sàng tiếp thu để cải tiến để tài của mình tốt hơn. Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Thị Thu Phương chia sẻ:

# THÀNH PHỐ Khởi sức sáng tạo khoa học trong học sinh



Các em học sinh thuyết trình dự án.

Cuộc thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật" đã tạo động lực, thổi bùng phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống của học sinh, góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết quả học tập, nâng cao năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học trong các

trường học. Nhiều đề tài thuộc các lĩnh vực khác nhau đều thể hiện tư duy nghiên cứu, sáng tạo vững vàng của học sinh THCS. Không chỉ có niềm đam mê, các em đã biết vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết những vấn đề thực tiễn, biết vận dụng những lý thuyết khó khăn thành những mô hình, sản phẩm thực tế sinh động, khơi gợi những ý tưởng khoa học to lớn hơn, tốt đẹp hơn cho tương lai.

Năm nay, Trường THCS Vũ Chính lựa chọn và đem tới cuộc thi 2 dự án. Thầy giáo Trần Huy Thục hướng dẫn dự án "Thiết bị chăm sóc cây tự động" cho biết: Cuộc thi chính là nơi khích lệ, kích thích sự sáng tạo trong bản thân các em, uơm mầm tình yêu khoa học để các em theo đuổi đam mê và thực hiện những công trình nghiên cứu trong tương lai. Vì vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi, nhà trường

đã phát động trong toàn thể học sinh, giáo viên từ đầu năm học. Theo đó, học sinh tham gia nếu ý tưởng, trên cơ sở đó hội đồng khoa học nhà trường chọn lọc những ý tưởng khả thi, có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống đồng thời vừa sức nghiên cứu, sáng tạo với học sinh; chọn cử các thầy cô giáo am hiểu lĩnh vực của ý tưởng đó để hướng dẫn, tư vấn giải pháp kỹ thuật giúp các em học sinh. Đến từ Trường THCS Kỳ Bá, em Nguyễn Việt Tuấn, lớp 9A3 tham gia cuộc thi với dự án "Hệ thống quy tắc vàng giúp giáo dục, bảo vệ và phòng tránh xâm hại tinh dục ở học sinh THCS". Tuấn chia sẻ lý do chọn dự án này là do thời gian qua rất nhiều vụ xâm hại tinh dục mà nạn nhân là học sinh THCS. Hậu quả để lại là cú sốc tinh thần, những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần cho các bạn học sinh và gia đình. Còn với Tạ Duy Lâm, lớp 9A2, Trường THCS Trần Phú thì xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và sự đam mê nghiên cứu, muốn tìm tòi, học hỏi thêm những kiến thức từ thực tiễn nên em đã chọn và tiến hành dự án "Thùng tái chế rác thải hữu cơ" với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người bằng việc phân loại rác thải hữu cơ sinh hoạt làm phân hữu cơ an toàn, chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thông qua cuộc thi các em học sinh có cơ hội thể hiện khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế, thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đây cũng chính là môi trường để tìm ra những nhà sáng tạo trong tương lai với nhiều sáng kiến mới có tính thực tiễn cao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

MINH NGUYỄN

## Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện toàn quốc

(vietnamplus.vn) Bộ Y tế vừa ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017. Theo đó, tất cả các bệnh viện nhà nước và tư nhân trên toàn quốc, viện có giường bệnh điều trị nội trú tự kiểm tra, đánh giá trong tháng 11, các cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, đánh giá từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2017.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho hay, đánh giá chất lượng bệnh viện là công việc định kỳ hàng năm của ngành Y tế để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện. Các bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016.



Sở y tế, y tế bộ, ngành tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá cho các bệnh viện công lập trực thuộc sở, bệnh viện tư nhân, bệnh viện thuộc các trường đại học trên địa bàn và bệnh viện bộ, ngành trên địa bàn (nếu được y tế các bộ, ngành ủy quyền). Theo ông Khuê, y tế các bộ, ngành tổ chức đánh giá các bệnh viện do bộ, ngành quản lý hoặc ủy quyền cho các sở y tế kiểm tra, đánh giá (có văn bản ủy quyền) đối với các bệnh viện thuộc địa phương tương ứng. Đối với việc khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế, các bệnh viện sẽ khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và khảo sát sự hài lòng nhân viên y tế.

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế thành lập đoàn phúc tra của Bộ Y tế (do Cục Quản lý khám chữa bệnh làm đầu mối). Đối tượng phúc tra là các bệnh viện và các sở y tế có điểm đánh giá cao (so với bệnh viện cùng tuyến, hạng); bệnh viện có những vấn đề chất lượng là tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng, đang được xã hội quan tâm.

## Livestream chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh và can thiệp sớm cho trẻ

**LIVESTREAM**  
Chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh & Can thiệp sớm cho trẻ

ThS. BS Trần Đức Đại  
Trưởng khoa Tim mạch, Trung tâm Tim mạch  
Bệnh viện E Hà Nội

10-11h, thứ Năm, ngày 9/11/2017

**TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP:**  
Thực hiện can thiệp tim mạch tại Bệnh viện E Hà Nội

(vtv.vn) Buổi tư vấn về chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh và can thiệp sớm cho trẻ sẽ được livestream trên fanpage Trái tim cho em vào ngày 9/11.

Với các kỹ thuật tiên tiến, y học hiện nay, các bác sĩ có thể thực hiện can thiệp tim mạch từ trong bào thai hoặc ngay sau khi trẻ ra đời để nâng cao cơ hội sống cho trẻ. Vào ngày 9/11, trong buổi tư vấn trực tiếp của chương trình Trái tim cho em, bác sĩ Trần Đức Đại, Trưởng khoa Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội sẽ chia sẻ về những tiến bộ này. Đặc biệt, chương trình Trái tim cho em sẽ livestream thực hiện can thiệp tim mạch tại Bệnh viện E Hà Nội để các gia đình có thể hiểu rõ hơn về phương pháp can thiệp.

Mọi thắc mắc cần giải đáp về bệnh tim, quy định giá có thể đặt câu hỏi bằng cách bình luận hoặc gửi tin nhắn qua fanpage của chương trình Trái tim cho em (link: <https://www.facebook.com/traitimchoem.vn>) và share thông tin để nhận được những tư vấn hữu ích từ bác sĩ.

HOÀNG LANH

## TỬ ĐỒ TỪ THIỆN

# Hạnh phúc người cho, ấm lòng người nhận

Thời gian gần đây, người dân xã Đông Hợp (Đông Hưng) và những người thường xuyên lại cây xăng Sông Vân đã quen với hình ảnh tử đồ từ thiện do Hội Chữ thập đỏ huyện cùng đội ngũ tình nguyện viên tâm huyết với công tác từ thiện, nhân đạo xây dựng. Dù đơn giản chỉ là quần áo, giấy dép, sách vở, đồ gia dụng song tử đồ từ thiện đã góp phần gieo nên những nghĩa cử cao đẹp.

Ý tưởng thực hiện tử đồ từ thiện xuất phát từ mô hình tử quần áo thiện nguyện tại Hà Nội. Sau khi chứng kiến niềm vui của những người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn được tự tay chọn quần áo, giấy dép, vật dụng sinh hoạt từ tử đồ, tình nguyện viên chữ thập đỏ và Hội Chữ thập đỏ huyện đã quyết định xây dựng tử đồ từ thiện và đưa vào hoạt động từ tháng 3/2017. Với thông điệp "ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy", kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, tử đồ đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo người dân địa phương và người dân các tỉnh ngoài. Chị Hà ở ngã tư Gia Lễ chia sẻ: Nhiều lần đi ngang qua, thấy tử



Tử đồ từ thiện nhận được sự hưởng ứng của người dân.

đồ từ thiện rất có ý nghĩa nên tôi gom những bộ quần áo thừa, gia đình không dùng đến để bỏ vào tử từ thiện cho người cần dùng đến lấy. Trước đây chuyên mua, những chiếc áo ấm là rất cần thiết. Việc làm tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình có thể

giúp được người khác. Mong sao nhiều người sẽ cùng chung sức để những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm ấm áp khi đông lạnh về.

Chị Phạm Thị Trinh, tình nguyện viên chữ thập đỏ, người quản lý tử quần áo từ thiện cho

biết: Để thuận tiện cho người đến cho và nhận đồ, tử đồ từ thiện được chia làm 8 ngăn riêng biệt bao gồm ngăn quần áo nam, quần áo nữ, quần áo người già, trẻ em nam, nữ và các ngăn đựng đồ dùng sinh hoạt. Sau khi mọi người mang đồ tới cho, tôi phải phân loại, sàng lọc và sắp xếp lại cho hợp lý.

Số lượng người đến nhận đồ khá đông, chủ yếu là công nhân, người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Ngoài ra cũng có một số người dân tỉnh ngoài khi đi vào đồ xăng cũng lấy quần áo về dùng. Bà Diễm ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) chia sẻ: Khi đi ngang qua đây, thấy mô hình tử thiện hay nên tôi ghé vào. Mô hình này không chỉ có ý nghĩa đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn mang lại hiệu quả thực tế cho những người dân lao động. Vừa tránh lãng phí mà còn giúp nhiều người có thêm quần áo để mặc nhất là quần áo trẻ con phải thay đổi liên tục vì trẻ lớn nhanh theo mỗi độ tuổi. Tôi cũng vừa tìm được ít quần áo cho các thành viên trong gia đình, được tự tay lựa chọn theo sở thích nên tôi rất vui.

HOÀNG LANH

Chi bộ thôn Đa Phú 1, xã Thống Nhất (Hưng Hà) có 46 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên 55 năm tuổi đảng, 15 đảng viên từ 40 năm tuổi đảng trở lên, còn lại là các đảng viên trẻ. 5 năm liên Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt. Ông Phạm Nhật Khương, Bí thư Chi bộ cho biết: Đa Phú 1 là thôn lớn, đông nhân khẩu. Cùng với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", Chi bộ cùng với chính quyền và Ban công tác mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã. Nhiệm kỳ qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đã nâng cao Chi

## Điểm sáng chi bộ nông thôn

bộ, nhân dân thôn Đa Phú 1 đã tích cực tham gia phong trào "Rút ruột mở đường, hiến đất làm đường nông thôn mới", bà con đã tự nguyện đóng góp 700.000 đồng/khẩu để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng hội trường thôn trị giá 968 triệu đồng, xây dựng nhà tiếp linh tại nghĩa trang của thôn 102 triệu đồng, làm đường ra nghĩa trang 300 triệu đồng. Trong đó phải kể đến việc vận động con em xa quê hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Tiêu biểu như gia đình ông Đỗ Văn Thái (Hà Nội) gửi tặng toàn bộ bàn ghế trong hội trường trị giá 20 triệu đồng, gia đình ông Tạ Văn Vệ (Quảng Ninh) gửi tặng âm li, loa máy.

Thời gian qua, Chi bộ còn tích cực vận động nhân dân trong thôn thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo và xóa nhà dột nát.

Chi bộ và chính quyền đã vận động và hỗ trợ được 9 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ 29 lượt hộ nghèo về giống, gia súc, gia cầm, vốn vay sản xuất và trợ cấp khó khăn cho các hộ góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thôn. Cùng với phong trào phát triển kinh tế, Chi bộ, chính quyền cùng với Ban công tác mặt trận thôn vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, tích cực vận động bà con thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tích cực phấn đấu và nâng cao chất lượng, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đến nay đạt 95%. Vận động xây dựng quỹ khuyến học trong các dòng họ, ít nhất có 10 triệu đồng/dòng họ. Tiêu biểu như dòng họ Tạ, năm 2016

được công nhận là một trong những dòng họ học tập tiêu biểu của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng đời sống người dân trong thôn, Chi bộ cùng với chính quyền thôn vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, tiếp tục các dự án, chương trình, các hộ chăn nuôi để tự giác đưa trang trại ra xa khu dân cư, xây dựng các mô hình điểm về tu quần áo về môi trường với tổ tu quần áo 4 thành viên. Ngoài ra, để giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm đời sống hòa thuận xóm làng, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.

KUÂN SINH  
(Thống Nhất, Hưng Hà)



Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Chi bộ thôn Đa Phú 1.